

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 10 ต.ค. 2560 หน้า 7 เรื่อง โฉลาร์รูปท็อป

□ พิจารณาใหม่

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. พลังงาน เปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้กระทรวง พลังงานจะประชุมคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.) อีกครั้ง เพื่อ พิจารณาเห็นชอบโครงการส่งเสริมผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) หลังจากการประชุมกบง.ครั้งที่ผ่าน มาวันที่ 4 ต.ค. ยังไม่ได้ข้อสรุป

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 10 ต.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง โซลาร์รูฟท็อป

●ชงกบง.ไฟเขียวซื้อไฟโซลาร์รูฟ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายในเดือนตุลาคมนี้จะประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อีกครั้ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี คาดปริมาณรับซื้อ 300 เมกะวัตต์ หลังจากการประชุม กบง.วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีข้อโต้แย้งว่าจะมีปัญหาด้านเทคนิคต่อระบบไฟฟ้า จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาและวางแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารายละเอียดข้อต่อรับซื้อให้ชัดเจน จากที่ผ่านมากำหนดเกณฑ์ราคารับซื้อไม่สูงกว่าระบบค้าส่งที่ 2.60 บาทต่อหน่วย หาก กบง.เห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 25 ตุลาคมนี้ คาดว่าจะประกาศรับซื้อได้ภายในสิ้นปีนี้

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 10 ต.ค. 2560 หน้า 4 เรื่อง โซลาร์รูฟท็อป

กบง.เร่งโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี คาดชงเสนอต่อ กพช.ปลายต.ค.นี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - ก.พลังงานเตรียมจัดประชุม กบง.อีกครั้งเพื่ออนุมัติโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี คาดว่ารับซื้อ 300 เมกะวัตต์ เสนอที่ประชุม กพช.ในปลาย ต.ค.นี้ พร้อมโต้ตอบ “วีระศักดิ์” ยันไม่ส่งย้ายพื้นที่แห่ง อธิปไตยกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุไม่กระทบการทำงาน โดยจะยังเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมทั้งเอราวัณและบงกชตามแผนปลายปีนี้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะเร่งเปิดประชุมพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี ในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้อีกครั้ง หลังจากการประชุม กบง.เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถอนุมัติโครงการดังกล่าวได้เพราะยังติดปัญหา ด้านเทคนิค โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น

การเร่งเปิดประชุม กบง.เป็นครั้งที่ 2 ภายในเดือน ต.ค.นี้ เพราะต้องการรีบสรุปโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีให้เสร็จเพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้ทันปลาย ต.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการเสนอเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบแรกจำนวน 300 เมกะวัตต์ แต่ยังไม่ได้อนุมัติ เพราะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกมากต้องพิจารณา แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเปิดทุกปี เป็นเพียงแค่การนำร่องเปิดรอบแรกก่อนที่ 300 เมกะวัตต์เท่านั้น

สำหรับรายละเอียดโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีที่กลับไปพิจารณาใหม่ ได้แก่ เกณฑ์การติดตั้งผลิตไฟฟ้า ระยะเวลาเปิด-ปิดโครงการ และวิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น รวมทั้งวิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ต้องเป็นธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะมีการกำหนดปริมาณเปิดรับซื้อเป็นรายภาค ซึ่งพิจารณาตามสายส่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้

ส่วนกรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก 9 เดือน และปรับ 1.5 หมื่นบาทนายวีระศักดิ์ ฟิ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอให้หมีนประมาท ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี โดยให้รอลงอาญา 2 ปี พล.อ.อนันตพรกล่าวว่า จะไม่ส่งย้ายนายวีระศักดิ์ พ้นจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เนื่องจากเห็นว่าคำพิพากษาไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และยังเดินทางเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและ บงกชที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2565-66 คาดว่าจะเปิดประมูลในเร็วๆ นี้

ด้านนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากเกิดคดีดังกล่าว ทาง รมว.พลังงานได้กำชับผู้บริหารกระทรวงพลังงาน จะต้องระมัดระวังการให้ข้อมูล ซึ่งคดีนี้เป็นการโพสต์ส่วนตัว จึงไม่กระทบต่อการทำงานของกระทรวงพลังงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้พิพากษาจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท “วีระศักดิ์ ฟิ่งรัศมี” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หมีนประมาท “ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี” กรณีแชร์ข้อความทางเฟซบุ๊กเน้นคำว่า “เลวนะ” ใส่ความใจทัก ทางนำสืบเป็นประโยชน์ ลดโทษเหลือจำคุก 9 เดือนปรับ 15,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี.